



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566

เรื่อง

1. เร่งปรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์
3. 'มัญญา'ถกคพช.แก้ระเบียบสหกรณ์จัดการปัญหาทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม
4. เกษตรฯรุกประจวบฯมหานครลับประรด
5. เร่งเจรจาญี่ปุ่น เปิดทางส่งออกมังคุดมาตรการใหม่
6. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เกษตร 5G ชีวิตดีขึ้น
7. เกษตรฯเร่งแก้ปัญหาที่ดินสนองข้อเรียกร้องชาวบ้าน
8. กรมส่งเสริมฯส่งเสริมสุขคัดสินค้าสหกรณ์เป็นของขวัญปีใหม่
9. ข้าวรักษ์โลก..ปฏิบัติทำนาปี 66
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ตรึงเงินส่งกองทุนแบงก์รัฐ0.125%
12. 'สภาพัฒน์'จ่อปรับจีดีพีปี66

สื่อ

- เดลินิวส์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
ข่าวสด
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ไทยโพสต์

เร่งปรับโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขา

ธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขออนุมัติการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 ต่อคณะรัฐมนตรี ไปแล้วนั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีมติว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบและชัดเจนต่อการดำเนินโครงการฯ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมรายละเอียดข้อมูล และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโครงการและประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำข้อคิดเห็นจากทุกหน่วยงานมาดำเนินการปรับปรุงโครงการให้มีความสอดคล้องตามข้อคิดเห็นดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง.

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน

โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรของ โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติตามความสมดุลของระบบนิเวศและพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และระยอง นอกจากนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างสมดุลแล้วยังช่วยด้านเศรษฐกิจให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและการแปรรูปสมุนไพร เฉลี่ย 12,924



บาท/ครัวเรือน/ปี และช่วยลดรายจ่ายจากการนำผลผลิตที่เพาะปลูกมาบริโภคเฉลี่ย 8,884 บาท/ครัวเรือน/ปีและลดรายจ่ายโดยการใช้นุสสัตว์ทำปุ๋ยคอกและทำน้ำหมักชีวภาพ

ใช้เองเฉลี่ย 3,853 บาท/ครัวเรือน/ปี

และจากการลงพื้นที่ที่จันทบุรี จัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ตัวอย่างรวม 5 ราย ในหมู่บ้านชานูรักษ์ อ.แก่งหางแมว อ.สอยดาว อ.เขาคิชฌกูฏ พบว่า เกษตรกรสวนผลไม้ไม่มักได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำลายผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบ เช่น กระชาย ไพล กระวาน ชะอม เพื่อป้องกันการทำลายผลผลิตจากช้างป่า

ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตไปบริโภค เช่น พืชผัก พริก มะนาว ผักหวาน มะเขือชะอม ขมิ้น กระชาย ใก้ และปลา เฉลี่ย 5,200 บาท/ครัวเรือน/ปี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เฉลี่ย 6,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

สำหรับปีงบประมาณ 2566 โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์ได้กำหนดแผนการจัดการออกเป็น 3 ด้าน การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำหรับเป็นที่อาศัยของช้างป่า, การจัดการพื้นที่แนวกันชนและการจัดการพื้นที่ชุมชน โดยมีเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับพื้นที่ โดย สศก.ได้รับมอบหมายในการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมเช่นเดิม โดยใช้ข้อมูลจากการรายงานของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดและระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามจากเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด.

ส-เล-๓



รูดอก : น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2565 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ เร่งแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและแก้ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

'มัญญา'ถกคพช. แก้ระเบียบสหกรณ์ จัดการปัญหาทุจริต เกิดผลเป็นรูปธรรม

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (2566-2570) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (2566-2570) แนวทางตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับ

ประเทศ การประชุมเชิงวิชาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 ตลอดจนแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ 1.การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (กรม.) เรื่อง นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (2566-2570) ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ 2.ร่างคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ การร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์ ทั้งนี้ น.ส.มัญญา เน้นย้ำถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก สามารถแก้ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ และลดการโกงในระบบสหกรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เกษตรรุกรบระจวบฯมทานครสับปะรด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานและบรรยาย ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 38 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี นายณัฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยนายอลงกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์การเพาะปลูกและ ผลผลิตสับปะรด ปี 2565 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 457,255 ไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 1.772 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี พิจิตรโลก และระยอง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.39 ร้อยละ 2.66 และร้อยละ 2.27 ตามลำดับ ด้านราคาตั้งแต่ปี 2563 ถึง

ต้นปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกร รายใหม่ขยายพื้นที่ปลูก ของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออก สับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยมูลค่า 2 หมื่น ล้านบาท ครองสัดส่วนตลาดโลก 32% มี พื้นที่ปลูกสับปะรดและโรงงานสับปะรด มากที่สุด คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็น เสมือนมหานครสับปะรดของโลก โดยการ บริหารจัดการสับปะรดเชิงโครงสร้าง และ การกำหนดแผน เป้าหมายการเป็นมหานคร สับปะรดของโลก ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ มีการ ปรับแผนรับมือวิกฤตการระบาดของไวรัส

โควิด-19 เรียกว่าแผนพัฒนาสับปะรด ปี 2563-2565 พร้อมจัดทำแผนพัฒนา สับปะรด 5 ปี (2566-2570) เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งจัดตั้ง “มหานครสับปะรด Pineapple metropolis” ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่แหล่งผลิตหลัก จ.เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ยกร่างกฎหมายการ พัฒนาผลไม้เศรษฐกิจ (สับปะรด ทูเรียน ลำไย ฯลฯ) มีกองทุนพัฒนาผลไม้เป็นกลไก สำคัญเพื่อยกระดับรายได้ของชาวไร่สับปะรด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมสับปะรดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่าง ยั่งยืนด้วยแนวทางเกษตรมูลค่าสูง

เร่งเจรจาญี่ปุ่น เปิดทางส่งออกมังคุดมาตรการใหม่

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ ให้อยอมรับและอนุญาตให้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ ไทยสามารถส่งออกมังคุดไป อาหารแห่งชาติ (มกช.) เปิดเผยว่า ยังญี่ปุ่นด้วยมาตรการใหม่ มกช. ได้มอบหมายให้ น.ส.เสริมสุข (Conditional non-host status to fruit flies) ที่



ไม่ต้องมีการอบไอน้ำ สำหรับกำจัดแมลงวัน ผลไม้ภายในปี 2566 โดยได้ เสร็จตาม



ที่ฝ่ายไทยตั้งเป้าไว้ ซึ่งฝ่ายไทยได้เน้น ย้ำให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่ง รัดการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องโดยเร็วที่ สุด เพื่อให้ฝ่ายไทย สามารถเริ่มส่งออก ผลมังคุดสด ไปญี่ปุ่น



โดยไม่ต้องอบไอน้ำได้ภายในฤดูกาลส่งออก ปี 2566 นี้

“การประชุมหารือทางเทคนิค ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรม วิชาการเกษตร และ มกช. ที่ใช้เป็น กลไกในการเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่น เพื่อผลักดันการดำเนินงานและ แก้ไขปัญหาด้านมาตรการด้าน สุขอนามัยพืช ในการนำเข้า-ส่ง ออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน หาก

โดยการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ผลักดันการดำเนินงานและเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อ



เจรจาเป็นผลสำเร็จและไทยสามารถส่งออก มังคุดไปยังญี่ปุ่นได้ด้วยมาตรการใหม่ที่ไม่ ต้องผ่านการอบไอน้ำ จะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนช่วยลด ขั้นตอนและต้นทุนในการส่งออกมังคุดของ ไทยไปญี่ปุ่น”.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11731

Col.Inch: 7

Ad Value: 8,400

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 25,200

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เกษตร 5G ชีวิตดีขึ้น



เกษตร 5G ชีวิตดีขึ้น

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ “เกษตร 5G (KASET5G)” หรือ 5 good คือ เกษตรดี 5 ด้าน ที่เน้นให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร พร้อมพัฒนากักขสภาพและคุณภาพภาคการเกษตรไทย ได้แก่ การเกษตรดี ผลผลิตดี ชีวิตดี สุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี เพื่อยกระดับสินค้าและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

เกษตรฯเร่งแก้ปัญหาที่ดิน สนองข้อเรียกร้องชาวบ้าน

นายธนา ชีววิจิตร เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายธิตติ โลหะปิยะพรรณ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่กระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณากรณีข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการฯ 12 กรณี อาทิ 1.กรณีปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 2 กรณี 2.กรณีปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก.5 กรณี 3.กรณีปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก.และกรมที่ดิน 3 กรณี และ 4.กรณีปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 กรณี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15229

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.92 Ad Value: 48,650

PRValue (x3): 145,950

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมฯ ส่งความสุข คัดสินค้าสหกรณ์เป็นของขวัญปีใหม่

กรมส่งเสริมฯ ส่งความสุข คัดสินค้าสหกรณ์เป็นของขวัญปีใหม่

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้จัดทำโครงการ ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ เป็นการนำสินค้าของสหกรณ์มาตกแต่งและจัดเป็น กระเช้าของขวัญ เป็นการมอบความสุขและความปรารถนาดีให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และในปีนี้นับเป็นปีที่ 20 โดยเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในแต่ละปีมียอดจำหน่ายกระเช้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ปีละไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การซื้อสินค้าของสหกรณ์ นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้สินค้าคุณภาพกลับไปแล้ว ทุกท่านยังมีส่วนสนับสนุนรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ด้วย

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพของ สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ มาจัดตกแต่ง ลงกระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบและหลายขนาด พร้อมห่อหุ้มด้วยผ้าขาวม้า และผ้าปาเต๊ะที่มีสีสันสวยงาม โดยจะคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพ ทั้งอุปโภค-บริโภค เน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเป็นหลัก อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าว กข 43 นาขวัญ จากสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จ.อุทัยธานี ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ็อน จากสหกรณ์การเกษตรห้วยจรเข้มาก จำกัด จ.ลำปาง และที่พิเศษสุดสำหรับกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในปีนี้ได้คัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และสินค้าของสมาชิกสหกรณ์จากโครงการชูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์มาร่วมจัดลงกระเช้า ซึ่งสินค้าทุกชนิดที่จะนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”

ส่วนช่องทางการสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ มีทั้งกระเช้าสำเร็จรูปที่จัดสินค้าและตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการจะให้จัดกระเช้าได้ด้วยตัวเองด้วย ซึ่งมีหลายราคาตั้งแต่ 599-2,000 บาท มีบริการส่งฟรีในเขต กทม. และปริมณฑล สำหรับยอดสั่งซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป โดยเริ่มโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2566 จำหน่ายทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ จำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม.หรือดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ ได้ทางเพจ Facebook : COOP Market หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2628-5512 หรือ 05-9691-5912

ข้าวรักษ์โลก..ปฏิวัติทำนาปี 66 เปิดพื้นที่ 5 หมื่นไร่ ทำกรดพรีเมียม

ดร.ณ ทวีพินัทกร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เผยว่า โครงการข้าวรักษ์โลกถือเป็นการผลิตข้าวยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องลดต้นทุนให้เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณ ขณะเดียวกันก็ใช้นวัตกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ BCG โมเดลของรัฐ ส่งผลให้เกิดการทำนาแบบประณีตโดยใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรเป็นหัวใจหลัก เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ไถกลบ



ตอซังข้าว ทำให้ได้ข้าวคุณภาพผลที่ประจักษ์นอกจากโรงสีจะให้ราคาเพิ่ม กก.ละ 1 บาทแล้ว ยังได้ไปवादโอบบนเวทีการประชุมเอเปก ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ล่าสุดกรมการข้าวร่วมกับสมาคมฯต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก สมาคมโรงสีข้าวไทย กรรมการกลางศูนย์บริหารจัดการข้าว 100 โครงการ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย (สมาคมศูนย์ข้าวชุมชน) ลงนามความร่วมมือโครงการข้าวรักษ์

โลก BCG Model (นาปรัง) ต่อยอดศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์บริหารจัดการข้าวชุมชนระดับตำบล จำนวน 10 โครงการต่อจังหวัด จำนวน 10 จังหวัด รวม 100 โครงการ ดร.ณ ทวีพินัทกร กล่าวถึงการต่อยอดโครงการในครั้งนี้ว่า เป็นการต่อยอดมาจากโครงการนำร่องข้าวรักษ์โลก BCG โมเดล 20 กองทุนหมู่บ้าน ที่ก่อนหน้านี้ทั้ง 4 สมาคมฯ ร่วมมือจัดทำ MOU การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน จนเกิดผลเชิงประจักษ์ คือเกษตรกรมีความพอใจมาก เนื่องจากผลผลิตได้คุณภาพ ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี รวมถึงยังสามารถลดต้นทุนและขายผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด จนส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในด้านราคา สำหรับโครงการนำร่องการผลิตข้าวนาปรังอีก 100 โครงการ ในพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด พื้นที่ราว 500 ไร่ต่อ 1 โครงการ รวมแล้ว 100 โครงการ จะทำให้มีพื้นที่ทำนาข้าวเกรดพรีเมียมเพิ่มขึ้นกว่า 5 หมื่นไร่ ครอบคลุม



ไปด้วยภาคเหนือ 4 จังหวัด เชียงราย
อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น, กำแพง
เพชร อ.ชาณุวรลักษบุรี,
พิษณุโลก ในศูนย์ข้าวชุมชน
อ.พรหมพิราม อ.เมืองอ.
วังทอง และนครสวรรค์
อ.ชุมแสง อ.หนองบัว
ภาคกลาง 3
จังหวัด ชัยนาท อ.
เมือง อ.โนนขาม,
สิงห์บุรี อ.อินทร์
บุรี และลพบุรี อ.
บ้านหมี่และอ.ท่า
ม่วงภาคใต้ 3 จังหวัด
นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร,
จ.พัทลุง อ.ควนขนุน และสงขลา
อ.ระโนด และ อ.สติงพระ.

เกษตรวันนี้.....● พิพิธภัณฑ์ จากนี้ยังมีการผนวกความสนุกในยุค
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญผู้ปกครองพา
ครอบครัวมาเที่ยวชมงานวันเด็ก VR ตะลุยพิพิธภัณฑ์บน
น่อง ๆ หนู ๆ ที่จัดงาน วันเด็ก โลกเสมือนจริง และกิจกรรม
แห่งชาติประจำปี 2566 ใน อีกรกว่า 20 ฐานความรู้
วันที่ 14 มกราคม 2566 พร้อมรับรางวัลของขวัญ
งานจัดอยู่ภายในพิพิธ มากมาย มีข้าวแอบ
ภัณฑ์เกษตร ตั้งแต่เวลา กระชิบมาบอกว่า ถ้า
08.00-15.00 น. โดย นื่อง ๆ คนที่เดินทาง
ภายในงานมีกิจกรรม ไปถึงงานคนแรก ทาง
มากมาย อาทิ การเรียนรู้วิถี พิพิธภัณฑ์เกษตรจะมี
เกษตรพอเพียงที่สอดคล้อง รางวัลพิเศษมอบให้ด้วย ผู้
สาระความรู้ สนุกอัดแน่นทุกกิจกรรม ปกครองที่สนใจจะหาบุตรหลานเข้า
ลงมือปฏิบัติจริงผ่านเกมสนุก ๆ เช่น ที่จัดงานสามารถสอบถามรายละเอียด
จักรยานสูบน้ำ ปลุกผักกลับบ้าน ต่อวงจร เพิ่มเติมได้ที่ 0-2529-2212-13 หรือ
โซลาร์เซลล์ ตามล่าหาเมล็ดพันธุ์ นา 08-7359-7171.....●
ปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด.....● นอก นายกะหล่ำปลี



ตรึงเงินส่งกองทุนแบ่งกัรัฐ0.125%

- คลังชงกรม.ไฟเขียวขยายถึงสิ้นปี'66
 - สกัด4แบงก์รัฐขึ้นดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้
- คลังไฟเขียวขยายเวลาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนแบ่งกัรัฐเหลือ 0.125% ถึงสิ้นปี 2566 ชง กรม.อนุมัติ หวังสกัดแบงก์รัฐขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงที่ละ 0.4% ตามรอยแบงก์พาณิชย์ หันช่วยลูกหนี้ตัวจริง ไม่หว่านแห

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาปรับลดเงินนำส่งเข้า กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จาก 0.25% เหลือ 0.125% ของยอดเงินฝากที่ได้รับฝากจากประชาชน ออกไปจนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระรายจ่ายให้แก่ ลูกหนี้แบงก์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด และในเร็วๆ นี้คลังจะ เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป มติดังกล่าวจะ ทำให้ธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่งที่มีการรับฝากเงินจากประชาชน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลดเงินนำ ส่งได้กึ่งหนึ่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหนี้เสีย

รายงานข่าวระบุว่า อย่างไรก็ตาม ในการปรับลดเงินนำ ส่งเข้ากองทุนรอบนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำหนดเงื่อนไขว่าแบงก์รัฐจะต้องนำภาระเงินนำส่งที่ลด

ลงไปช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนตัวจริง จะไม่ หว่านแหช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งหมด เพราะบางส่วนมีความ สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ปกติแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการตรึง หรือลดดอกเบี้ยอ้างอิง อาทิ เอ็มแอลอาร์ เอ็มไออาร์ และ เอ็มอาร์อาร์ แต่อาจเห็นมาตรการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ มากขึ้น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคม สถาบันการเงินของรัฐ กล่าวว่า มติดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารรัฐช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มขึ้นได้แน่นอน แต่หลังจาก นี้จะต้องรอดูความชัดเจนเงื่อนไขของกระทรวงการคลังอีก ครั้ง แต่ขอให้ลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐเบาใจได้ว่าจะ ไม่เห็นการขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงที่ละ 0.4% เหมือนกับธนาคาร พาณิชย์ เพราะขณะนี้คลังได้ขยายเวลาลดเงินนำส่งให้แล้ว ครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามต่อไปแบงก์รัฐก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ บ้าง แต่จะขึ้นให้สอดคล้องตามภาวะตลาด รวมถึงจะดูแล ประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามนโยบายของ กระทรวงการคลัง

'สภาพัฒน์'
จ่อปรับจีดีพี 66

หน้า... 6

'สภาพัฒน์' จ่อปรับจีดีพีปี 66
รับเงินเปิดประเทศหนุนท่องเที่ยวไทยคึกเต็มสูบ

ไทยโพสต์ • “สภาพัฒน์” จ่อยกเครื่องจีดีพีปี 2566 ใหม่ จากคาดการณ์เดิม 3-4% หลังเงินเปิดประเทศเร็วกว่าคาด เชื่อช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง “โรงแรม-ร้านอาหาร” พื้นตัวเต็มพิกัด

นายคณชา พิขยนันท์ ซึ่งยังไม่รวมการท่องเที่ยวในเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า สภาพัฒน์ได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวที่ระดับ 3-4% โดยประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 23 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท

ค่อนข้างมาก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเกษตรน่าจะไปได้

สำหรับ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปีนี้เป็นปีหน้า จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเริ่มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็ตีหลายคนอาจเป็นห่วงเรื่องที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก โดยสภาพัฒน์มองว่า การที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการเพื่อใช้กับนักท่องเที่ยวทุกประเทศ และมีการสอดคล้องกับมาตรการของประเทศต้นทาง



คณชา พิขยนันท์

ประกอบด้วยคนไทยมีการจัด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปกว่า 70% แล้วนั้น เชื่อว่าสามารถ คลายกังวลเรื่องนักท่องเที่ยวได้ ขณะเดียวกันประชาชนยังต้อง ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังด้วย ทั้งนี้ในปี 2566 สภาพัฒน์ คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว ต่างประเทศไว้ที่ 23 ล้านคน แต่ ทั้งนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนที่ ประเทศจีนจะประกาศเปิดประเทศ ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้า ไทยประมาณครึ่งปีหลังเป็นต้น ไป แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ไทยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจีน ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.นั้น จะต้องมีการ ติดตามสถานการณ์ในช่วง 2-3

สัปดาห์หลังจากนี้อีกครั้ง

“ในส่วนของตัวเลขการท่องเที่ยว ถ้าจะเห็นตัวเลขชัดๆ ต้องรอ การแถลงข่าวช่วงเดือน ก.พ.2566 เพราะสถานการณ์ปรับเปลี่ยนแปลง ตลอด ต้องรอดูข้อมูลให้ชัดก่อน แต่ เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาหวังโชที่ เชื่อมโยงทั้งเรื่องร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของก็มีโอกาสที่จะทำ ธุรกิจ และมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็คืออยากฝากว่าเมื่อนักท่องเที่ยว เข้ามาแล้วก็ต้องทำให้การท่องเที่ยว ของเรามีมาตรฐานสูงขึ้นเหมือนกัน อยากให้ทุกคนดูแลในแง่ความ ปลอดภัย และทำธุรกิจด้วยความ ตรงไปตรงมา” นายอนุชากล่าว.